

เมเจอร์ฟินิกซ์มิตรสถานโครงการสอนภาษา

นายอนวัช องค์วาสิฏฐ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงพยาบาลนคร บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเน้นลูกค้ากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นหลัก

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับการทำกิจกรรม โครงการ “English On Screen” แคมป์สอนภาษาอังกฤษในโรงพยาบาลนคร ซึ่งเกิดจากความคิดที่จะใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลางในการสอดแทรกการให้การศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยมีพัฒนาการด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการเปิดตำราบทใหม่เพื่อให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่แตกต่าง ภายใต้แนวคิด Edutainment Learning เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษผ่านโรงพยาบาลนครถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งสิ่งที่ได้จัดทำขึ้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว

ทั้งนี้จากความสำเร็จของโครงการ “English On Screen” ครั้งแรก ในปีที่ผ่านมา เราได้อบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปแล้ว 1,000 คน จาก 50 โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมี 11 เยาวชนไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากโครงการได้รับทุนการศึกษาไปเข้าคอร์สเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ที่เมืองบรีสเบน ประเทศ

ออสเตรเลีย และครูสอนภาษาอีก 500 คน ที่ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนได้ต่อไป

นายอนวัช กล่าวอีกว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดโครงการ English On Screen ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยได้ร่วมกับ 2 พันมิตร สถาบันภาษาระดับโลกอย่าง EF Education First และ ดัชมิลล์ นมเปรี้ยวอันดับหนึ่งของวัยทีน จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 2,000 คน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 500 คน เข้าอบรมฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเข้าไปยัง 50 โรงเรียนในกรุงเทพฯ และ 10 โรงเรียนในจังหวัดหัวเมืองหลัก เช่น เชียงใหม่, พิษณุโลก, ชลบุรี และนครราชสีมา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 12 ตุลาคม 2551

นอกจากนี้ ยังใช้รถบัสเคลื่อนที่ EOS School Tour ออกตระเวนเผยแพร่กิจกรรมโครงการไปยังสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชนที่สำคัญต่าง ๆ ในย่านสยามสแควร์, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, รังสิต, ปิ่นเกล้า เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพร้อมรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมอีกด้วย

สำหรับการอบรมการเรียนภาษาอังกฤษจะใช้ภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter 1 และ

High School Musical 1 โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน EF Education First ประเทศสหรัฐอเมริกา และ อังกฤษบินตรงมาเป็นผู้สอนในโครงการนี้ ซึ่งจะเน้นการสอนเทคนิคการทำความเข้าใจในบทสนทนาจากภาพยนตร์ อาทิ คำศัพท์และไวยากรณ์ โดยจะจัดอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบละ 500 คน ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 22-23 พฤศจิกายน 2551, 6-7 ธันวาคม 2551, 13-14 ธันวาคม 2551 และ 20-21 ธันวาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 08.00-13.30 น. ที่ แกรนด์ อีจิวี สยาม ดิสคัฟเวอรี

นักเรียนทุกคนที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมรับสิทธิ์เข้าสอบชิงทุนการศึกษาไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษ 3 สัปดาห์ ที่สถาบัน EF Education First ประเทศอังกฤษ จำนวน 10 ทุน รวมมูลค่า 2 ล้านบาท ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในโครงการสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ (Box Office) ของโรงพยาบาลนครในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทั้ง 4 แปรนด์ คือ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์, อีจิวี, พารากอนซีนีเพล็กซ์ และ เอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา, สำนักงาน EF Education First ที่เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ หรือ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.majorcinplex.com